
127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 208 — 197. mál.

Fyrirspurn

til viðskiptaráðherra um kynningu á evrunni.

Frá Þórunni Sveinbjarnardóttur.

Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að neytendur hér á landi verði sérstaklega upplýstir um
upptöku evrunnar sem gjaldmiðils í 11 ESB-löndum 1. janúar nk.?


